

ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา
๑	สอบถามและรวบรวมข้อมูลความต้องการทันตแพทย์ ของส่วนราชการ/หน่วยงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๙ มิ.ย. ๖๖
๒	สอบถามและรวบรวมรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา และเข้ารับการจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา ๒๕๖๖	๑๙ มิ.ย. ๖๖
๓	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ (พิจารณาจัดสรร “จำนวน” ให้กับส่วนราชการ/หน่วยงาน)	ภายในวันที่ ๗ ธ.ค. ๖๖
๔	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ แจ้งผลการจัดสรร “จำนวน” นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๑ ถึงสถานศึกษาและส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร	ภายในวันที่ ๑๕ ธ.ค. ๖๖
๕	ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดสรรฯ /การแสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ อาจารย์และเจ้าหน้าที่สถาบันการศึกษา และส่วนราชการ/หน่วยงาน	ภายในวันที่ ๒๐ ธ.ค. ๖๖
๖	คณะทันตแพทยศาสตร์ ทุกมหาวิทยาลัยดำเนินการประกาศให้นักศึกษาทันตแพทย์ แสดงความจำนง เลือกสถานที่ปฏิบัติงานโดยระบบออนไลน์ รอบที่ ๑ - ส่งใบแสดงความจำนงให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน (ฉบับจริง) - ส่งใบแสดงความจำนงให้ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) (ฉบับสำเนา)	ภายในวันที่ ๒๒ - ๒๘ ธ.ค. ๖๖ ภายในวันที่ ๓ ม.ค. ๖๗
๗	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่นักศึกษาสมัคร รอบที่ ๑ - สอบคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก - แจ้งผลการคัดเลือกไปยัง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)	ภายในวันที่ ๔ ม.ค. - ๒๓ ก.พ. ๖๗ (๓๗ วันทำการ) ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๗
๘	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ - อนุมัติตัวบุคคล รอบที่ ๑ - จัดสรรโควตา รอบที่ ๒ - พิจารณาการขอเพิ่ม หรือลดโควตา และอื่นๆ	ภายในวันที่ ๖ มี.ค. ๖๗
๙	ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ แจ้งผลการอนุมัติ “ตัวบุคคล” รอบที่ ๑ และจัดสรร “จำนวน” นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบที่ ๒ ถึงคณะทันตแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย และส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรร	ภายในวันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๗
๑๐	คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัย ดำเนินการประกาศให้นักศึกษาทันตแพทย์ที่ยังไม่ได้สถานที่ปฏิบัติงาน แสดงความจำนงเลือกสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญา ระบบออนไลน์ รอบที่ ๒ - ส่งใบแสดงความจำนงให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน (ฉบับจริง) - ส่งใบแสดงความจำนงถึง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) (ฉบับสำเนา) **ส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail)	ภายในวันที่ ๑๓ - ๑๕ มี.ค. ๖๗ ภายในวันที่ ๑๘ มี.ค. ๖๗

ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) (ต่อ)

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา
๑๑	ส่วนราชการ/หน่วยงานที่นักศึกษาสมัคร รอบที่ ๒ - ดำเนินการสอบคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก - แจ้งผลการคัดเลือกไปยัง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)	ภายในวันที่ ๑๙ มี.ค. – ๓๐ เม.ย. ๖๗ (๒๗ วันทำการ) ภายในวันที่ ๒ พ.ค. ๖๗
๑๒	- คณะทันตแพทยศาสตร์ทุกมหาวิทยาลัยสรุปจำนวน/รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ ที่สำเร็จการศึกษา (ต้องได้อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทันตกรรม) ภายในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และแจ้งจำนวนนักศึกษาที่ไม่สำเร็จ การศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาล่าช้า - ทันตแพทย์สภา ส่งผลรับรองการสอบใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม	ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๗ ภายในวันที่ ๒ พ.ค. ๖๗
๑๓	ฝ่ายเลขานุการฯ ดำเนินการ - แจ้งผลการอนุมัติตัวบุคคล รอบที่ ๑ – ๒ ที่มีคุณสมบัติครบไปปฏิบัติงานให้ ส่วนราชการ/หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา - สอบถามและรวบรวมความต้องการทันตแพทย์ของส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ยังมีโควตาคงเหลือ หรือที่มีความประสงค์คัดเลือกทดแทน (ผ่านการคัดเลือก แต่คุณสมบัติไม่ครบ) ในรอบพิเศษ (ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ e-mail)	ภายในวันที่ ๗ พ.ค. ๖๗ ภายในวันที่ ๑๓ พ.ค. ๖๗
๑๔	ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ครั้งที่ ๓ (สรุปผลการจัดสรรและคัดเลือกนักศึกษาทันตแพทย์ รอบ ๑ - ๒) - พิจารณาการขอคัดทดแทน หรือลดโควตา และอื่นๆ - อนุมัติจัดสรร “จำนวน” นักศึกษาทันตแพทย์ รอบพิเศษ - ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งผลการจัดสรร “จำนวน” นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ รอบพิเศษ ถึงสถานศึกษาและส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร	ภายในวันที่ ๓๑ พ.ค. ๖๗ ภายในวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๗
๑๕	การคัดเลือกรอบพิเศษ ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน และสถาบันการศึกษา ดำเนินการดังนี้ - สถาบันการศึกษาตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ที่มีคุณสมบัติครบ (ต้องได้อนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันตกรรม) ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ - สถาบันการศึกษาแจ้งให้นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ แสดงความจำนง เลือกสถานที่ปฏิบัติงานผ่านระบบออนไลน์ - ส่งใบแสดงความจำนงให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน (ฉบับจริง) และส่งใบแสดงความจำนงถึงผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) (ฉบับสำเนา) (แจ้งจำนวนพร้อมจัดส่งใบแสดงความจำนงทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์) (e-mail)	ภายในวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๖๗ ภายในวันที่ ๑๗ – ๑๘ มิ.ย. ๖๗ ภายในวันที่ ๑๙ มิ.ย. ๖๗ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. (ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)
	ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ยังมีโควตาคงเหลือ หรือมีความประสงค์คัดเลือกทดแทน ในรอบพิเศษ ดำเนินการ ดังนี้ - ดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก - แจ้งผลการคัดเลือกไปยังผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) - บรรจุและแต่งตั้งทันตแพทย์ผู้สัญญาฯ ได้ตามความเหมาะสม	ภายในวันที่ ๒๐ - ๒๗ มิ.ย. ๖๗ ภายในวันที่ ๒๘ มิ.ย. ๖๗ ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. (ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)

ปฏิทินการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗) (ต่อ)

ลำดับที่	รายการ	ระยะเวลา
	<p>สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดำเนินการ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการคัดเลือกและประกาศผลการคัดเลือก (นักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ที่แสดงความจำนงเลือกปฏิบัติงานตามสัญญาฯ ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกจากส่วนราชการ/หน่วยงานอื่น) - แจ้งผลการคัดเลือกไปยังผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) - บรรจุและแต่งตั้งทันตแพทย์ผู้สัญญาฯ ได้ตามความเหมาะสม 	<p>ภายในวันที่ ๒ - ๙ ก.ค. ๖๗</p> <p>๑๐ ก.ค. ๖๗</p> <p>ภายในเวลา ๑๒.๐๐ น. (ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์)</p>
๑๖	<p>ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรแจ้งผลการรายงานตัว และส่งสำเนาคำสั่งบรรจุแต่งตั้งทันตแพทย์ผู้สัญญาฯ ของทันตแพทย์ผู้สัญญาฯ ถึง ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กลุ่มงานสรรหาบุคคล กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)</p>	<p>สัปดาห์ที่ ๒ ของ ก.ค. ๖๗</p> <p>เป็นต้นไป</p>
๑๗	<p>ฝ่ายเลขานุการฯ คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ รวบรวมและติดตามผลการเข้าปฏิบัติงาน และการเสียค่าปรับกรณีผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ให้สัญญาฯ</p>	<p>ตั้งแต่ ๑ ส.ค. ๖๗</p> <p>เป็นต้นไป</p>